

รายงานวิธีการสำรวจและสอบสวนเพื่อจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออณิการกรรม

การสำรวจขั้นมูลฐาน

การสำรวจฐานะสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรในท้องที่ต่าง ๆ นั้น กรมสหกรณ์พาณิชย์ และชนกิจควรจะได้จัดให้มีขึ้นในทุกจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจะได้พิจารณาเลือกท้องที่ซึ่งอาจจะจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออณิการกรรม การสำรวจมีหลักการเช่นเดียวกันกับแนวสอบสวนในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออณิการกรรมซึ่งท่านรองอธิบดี จำเนียร สาระนาค ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ตามเอกสารที่ไต่ถามมาแล้ว เมื่อได้มีข้อมูลดังกล่าวพอสมควรแล้ว กรมสหกรณ์พาณิชย์ และชนกิจจะได้พิจารณาเลือกพื้นที่ตามลำดับความสามารถของเกษตรกรและสภาพท้องถิ่นเรียงลำดับว่าท้องที่ใดจะสามารถจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออณิการกรรมได้หรือไม่ และท้องที่ควรจะได้รับการดำเนินงานก่อน ทั้งนี้เพราะเหตุว่า เมื่อมีการขยายงานทางบ้านเครดิตเพื่ออณิการกรรมมากขึ้นโดยจำนวนสมาชิกที่จะจัดตั้งเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในชายพิจารณาล่วงหน้าทุกปี

การสำรวจขั้นต้นนี้เป็นการสำรวจโดยสังเขป จึงมีได้มีข้อมูลคร่าวๆ และละเอียดพอแต่เพื่อสะดวกในการรวบรวมข้อมูลจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งควรมีตามหัวข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๑) (๑๒) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๒๐) (๒๒) และ (๒๓) แนวสอบสวนในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออณิการกรรมตามที่แนบมาด้วย เอกสารที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือ แผนที่อำเภอซึ่งอาจจะคัดไต่จากที่ว่าการอำเภอ หรืออาจถ่ายมาจากแผนที่ของอำเภอที่ไต่หาไว้ว่าส่งประกอบรายงานสำรวจทุกอำเภอ (ถ้ามี) หรือแผนที่ท้องที่จัดทำโดยกรมพัฒนาที่ดิน หรือแผนที่จัดทำโดยกรมแผนที่ทหารบก

ส่วนการสัมภาษณ์ผู้นำในท้องถิ่นและเกษตรกรอื่น ๆ ควรจะประกอบด้วยหัวข้อ (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๓) (๑๕) (๑๖) และ (๑๘)

ความจำเป็นที่จะคงทำการสำรวจฐานะสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในอำเภอต่าง ๆ นั้น มีความสำคัญต่อการพิจารณาจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออณิการกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจมีความประสงค์จะขยายจำนวนสมาชิกทั้งในท้องที่อันมีได้เคยมีสมาชิกสหกรณ์ตั้งอยู่ และในท้องที่อันมีสมาชิกสหกรณ์หาทุนไม่จำกัดสิ้นในอยู่บ้างแล้ว การสอบสวนนี้อาจจะให้เชื่อมโยงไปกับความของการที่จะควมสหกรณ์ในท้องที่ใด แต่ในรายงานนี้ไต่พิจารณาการสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์ของการควมสหกรณ์ในท้องที่รวมอยู่ด้วย เมื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการคัดเลือกท้องที่ตามลำดับความสำคัญไต่แล้ว จึงควรส่งเจ้าหน้าที่ไปยังท้องที่ที่กรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจเห็นควรที่จะดำเนินการสอบสวนโดยละเอียดโดยการจัดทำทะเบียนผู้สมัคร เป็นสมาชิก

การสำรวจดังกล่าวมาแล้วนี้ อาจจะกระทำต่อเนื่องกับกิจการของกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจที่ดำเนินไว้แล้วตามหนังสือของอธิบดีกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจถึงสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด (ดูหนังสือที่ ๑๐๘๖/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๖) เรื่อง ขอความร่วมมือของบุคคลเพื่อพิจารณาแผนงานจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออณิการกรรม ในการประมวลค่าตอบแทนจากสหกรณ์จังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๕๗ จังหวัดที่ไต่รายงานมา (ดูจากแฟ้มของกองจัดตั้งและตรวจสหกรณ์ชนกิจ ชื่อ "ขอความร่วมมือของบุคคลเพื่อพิจารณาจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออณิการกรรมในจังหวัดต่าง ๆ") สหกรณ์จังหวัดต่าง ๆ ไต่รายงาน

ว่ามีผู้ทางที่จะจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่ออสังหาริมทรัพย์จำนวน ๓๒ จังหวัด คงจะได้แบ่งเป็นเขต
ดังต่อไปนี้

เขต	จังหวัด	อำเภอ	หมายเหตุ
<u>เขต ๑.</u>	นนทบุรี	ปากเกร็ด	ไม่มีรายงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
		บางบัวทอง	
	สระบุรี	พระพุทธบาท	
	อหุบุรี	ไรย์มาศาล บ้านหมี่	
<u>เขต ๒.</u>	ชลบุรี	พนัสนิคม	ไม่มีรายงานจังหวัด ตราด
		บางละมุง	
		ฉะเชิงเทรา	
	ระยอง	บางคลา	
		บ้านน้ำเปรี้ยว	
		บางปะกง	
		พนมสารคาม	
<u>เขต ๓.</u>	นครนายก	เมืองระยอง	ไม่มีรายงานจังหวัด ชัยภูมิ
		แกลง	
	อุบลราชธานี	บ้านค่าย	
		เมืองนครนายก	
	บุรีรัมย์	วารินชำราบ	
นครพนม	ลำปลายมาศ		
	นางรอง		
	บ้านแพง		
สุรินทร์	ธาตุพนม	ไม่มีรายงานจังหวัด ชัยภูมิ	
	ท่าอุเทน		
	เมืองสุรินทร์		
นครราชสีมา	ศีขรภูมิ	ไม่มีรายงานจังหวัด ชัยภูมิ	
	ปักธงชัย		
	สูงเนิน		
<u>เขต ๔.</u>	ขอนแก่น	สีคิ้ว	ไม่มีรายงานจังหวัด เลย
		เมืองขอนแก่น	
<u>เขต ๕.</u>	เชียงใหม่	ชุมแพ	ไม่มีรายงานจังหวัด เลย
		บ้านไผ่	
	เขียงราย	สารภี	
		พาน	

เขต ๒.

จังหวัด
น่าน

อำเภอ
เมืองน่าน
สา

หมายเทศ

แพร่

สอง
ร่องควาง

เขต ๓.

กำแพงเพชร

เมืองกำแพงเพชร

ตาก

เมืองตาก

นครสวรรค์

ตากดี

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

อุทัยธานี

บ้านไร่

เขต ๔.

กาญจนบุรี

หามะกา

หามาง

ประจวบคีรีขันธ์

หิมะแก

เพชรบุรี

หยาบ่าง

บ้านแหลม

เมืองเพชรบุรี

ราชบุรี

บ้านโป่ง

เขต ๕.

ชุมพร

ปัทมา

นราธิวาส

ระแงะ

นครศรีธรรมราช

เมืองนครศรีธรรมราช

ปากพนัง

พัทลุง

เขาไชยสน

สุราษฎร์ธานี

เมืองสุราษฎร์ธานี

บ้านนาสาร

สงขลา

เมืองสงขลา

รายงานจากสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับข้างบนนี้เป็นเพียงแนวความคิดว่าจะสามารถจัดตั้งหรือ
ควมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอใด อำเภอเหล่านั้นควรจะได้รับการสำรวจขั้นมูลฐานเพื่อที่จะคัดเลือกท้องที่
ที่สมควรที่สุด และดำเนินการจัดตั้งโดยลำดับ

วิธีการสำรวจและมาตรฐานการวัดว่าท้องที่ใดจะสามารถจัดตั้งสหกรณ์เครดิตได้หรือไม่
จะไกล่เกลี่ยดังต่อไปนี้

วิธีการขอขบวนงานและสิ่งควมเสริมรุกขในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิต เพื่อผลิตภัณฑ์

เมื่อเจ้าพนักงานสหกรณ์ใดเดินทางไปยังท้องที่เพื่อขอขบวนงานการจัดตั้งสหกรณ์เครดิต
เพื่อผลิตภัณฑ์ควรจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ติดต่อกับสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์อำเภอที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการสำรวจและขอขบวนงานท้องที่และขอความร่วมมือ
๒. ติดต่อขบวนงานประจำจังหวัด และนายอำเภอที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการสำรวจ

ในการสำรวจและสอบสวนของตำรวจและขอความร่วมมือ

บุคคลที่ทำการสำเภอหรือขอขมอดตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) (๑๒) (๑๔) (๑๕)

(๑๖) (๑๗) (๑๘) ตามแนวสอบสวน (๑๙) และแนบที่แนบซึ่งตั้งเขตห้าม หรือหมู่บ้าน (ถ้ามี)

เมื่อใดขอขมอดการข้างคนและจึงวางแผนการที่จะเดินทางเข้าไปในเขตห้ามหรือหมู่บ้านโดย

ขอขมอดเจ้าหน้าที่อำเภอหรือเจ้าพนักงานสมรรถนะผู้รักษาของที่นำทางไปพบกันนั้น ผู้ใหญ่บ้านในตำบล

เพื่อให้ทราบแหล่งที่อยู่ของผู้นำในท้องถิ่น ในการเดินทางเข้าไปในท้องที่เพื่อทำการสืบพยานคดีนั้น

ผู้ใหญ่บ้าน เภสัชกรหมู่บ้าน และเภสัชกรอื่น ๆ เภสัชกรอื่น ๆ ใ้ทำการสืบพยานคดี

ละอย่างละ ๓ - ๕ คน โดยแบ่งเภสัชกรออกเป็น ๓ ชั้น

ก. เภสัชกรที่มีหน้าที่ขนาดเล็ก (ที่กินของตนเอง และเราจากผู้อื่น)

ข. เภสัชกรที่มีหน้าที่ขนาดกลาง

ค. เภสัชกรที่มีหน้าที่ขนาดใหญ่

การกำหนดขนาดที่กินว่า ขนาดที่กินเนื้อที่เท่าไร ควรจะจัดให้เภสัชกรเป็นผู้ที่กินขนาดเล็ก

หรือกลาง หรือใหญ่ขึ้น ให้สอบถามขนาดสูงสุดและต่ำสุดของเภสัชกรในท้องที่นั้น ๆ และโดย

ในคุณสมบัติจริงของผู้สอบสวนว่าเภสัชกรผู้ใดควรจัดว่าเป็นเภสัชกรที่ใหญ่ กลาง หรือเล็ก

การสืบพยานคดีของที่ดินหรือนายทุนในท้องที่ อาจารทำได้ให้ทำการสืบพยาน

ถึงวิธีการใหญ่ขึ้นเงินแก่เภสัชกรในท้องที่นั้น ถ้าไม่สามารถจะกระทำได้ในที่จารขานขมอดในการ

ใหญ่ขึ้นเงินในท้องที่โดยสอบถามจากเภสัชกรผู้

ขมอดนั้นที่องค์การมีวิธีการใหญ่ขึ้นเงินโดยชำระหนี้เป็นเงิน หรือชำระหนี้เป็นทรัพย์สิน

อัคราออกเงินในท้องที่ สดามันอื่น ๆ เป็นคนอาชญากร และองค์การของรัฐบาลที่ในขั้นในการ

ประกอบอาชีพ อาทิ เรน กรมประชาสงเคราะห์

ขอขมอดอื่น ๆ ที่องค์การที่ทราบของเภสัชกรในท้องที่นั้นอาจจะทำได้โดยถามถึง

จำนวนเงิน หรือที่ไร ผลิตผลอะไร และราคาทรัพย์สินที่มีที่มานมา

ในการสืบพยานคดีทำการสอบสวนจะคงแจ้งรายการไว้ในรายงานการสำรวจและสอบสวน

ดังต่อไปนี้

ก. ชื่อหมู่บ้าน หรือผู้ใหญ่บ้านของตำบลและหมู่บ้านที่ได้มีการสืบพยานคดีและผู้

ข. ชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการสืบพยานคดีและผู้

ค. ชื่อนายทุนผู้ใหญ่ขึ้นเงินรายใหญ่ในท้องที่

ในรายงานการสอบสวนนั้น ให้เปรียบเทียบรายใดของเภสัชกรขนาดกลาง ๆ กันดังต่อไปนี้

นี้

ความต้องการรายชื่อและที่อยู่ของ เกษตรกรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำการทดสอบของเจ้าหน้าที่ กรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจในการติดตามทดสอบความเปลี่ยนแปลงในการทำมาหากิน เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อ จะได้นำผลที่ได้เคยสัมภาษณ์มาแล้ว การแบ่งขนาดที่ดินในการสอบสวนดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ของกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจในการคำนวณความต้องการ เงินกู้ในท้องถิ่นนั้นโดยอาศัยความแตกต่างของ ขนาดการครองที่ดินโดยอาศัยเอกสารอื่น ๆ เช่น การสำรวจภาวะการถือครองของเกษตรกรในจังหวัด หรืออำเภอต่าง ๆ หรืออาศัยสำมะโนเกษตร หรือเอกสารราชการอื่น ๆ เพื่อประเมินความต้องการ เงินกู้ และจำนวนเงินกู้ในท้องถิ่นนั้นได้

ผลจากการสำรวจโดยเลือกเอาไม่เจาะจงนี้จึงจะมีประโยชน์มากขึ้นในการประเมินผล และอาจจะ สามารถทดสอบข้อเท็จจริงจากการสอบสวนว่าผู้คนแยกไปจากผลของการสำรวจอื่น ๆ อย่างไรบ้าง ในกรณีที่ ความแตกต่างมีมาก กรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจอาจจะจัดส่งพนักงานสหกรณ์ออกไปทดสอบดูใหม่ เพื่อให้ได้ ความจริงที่ถูกต้อง

ในการประเมินหาจำนวนเกษตรกรที่มีขนาดที่ดินถือครองต่าง ๆ นั้น ทำได้โดยอาศัยข้อมูล (การแจกแจงของขนาดเกษตรกรในจังหวัดหรืออำเภอ) จากสำมะโนเกษตรหรือเอกสารการสำรวจอื่น ๆ ซึ่งได้แสดงจำนวนเกษตรกรในท้องถิ่นว่ามีขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เป็นจำนวนเท่าไร แล้วนำจำนวน เกษตรกรในท้องถิ่นที่สำรวจมาแบ่งโดยใช้ความแจกแจงการสำรวจอื่น ๆ ทำให้ทราบเกษตรกรขนาดต่าง ๆ ในท้องถิ่น

สมาชิกสหกรณ์ แคร่คิด เพื่อผลิตภัณฑ์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เราสามารถจะจำกัด ขนาดเนื้อที่ของสมาชิกที่ถือและจะมาเช่าเป็นสมาชิกโดยพิจารณาว่า สมาชิกที่มีความต้องการไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท จะมีความเท่าไร ยอมรับค่าเช่าจ่ายในการผลิตหรือไม่ ถ้าเรานำจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทหารด้วยจำนวน ค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือไม่เราจะทราบคร่าว ๆ ว่า ขนาดเนื้อที่ของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการ ยืมเงินหนึ่งหมื่นบาทนั้นเท่าใด ถ้าเกษตรกรที่เข้ามาเป็นสมาชิกไปตามลำดับของความแจกแจงความดี กิ่งกล่าวมาแล้ว และเมื่อเราประมาณว่าจะมีสมาชิกแรกตั้งประมาณ ๑๕๐ คน หรือจำนวนเท่าไรก็ได้ เราจะ สามารถบอกได้อย่างคร่าว ๆ ว่า จะมีความต้องการเงินกู้เท่าไร แยกตามขนาดที่ดินที่ประมาณให้แต่ละคน ในจำนวน ๑๕๐ คน โดยจัดแบ่งประเภทเกษตรกรขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก แล้วอาศัยเปอร์เซ็นต์ความ แจกแจงของขนาดสมาชิกอื่น ๆ คำนวณให้ทราบถึงจำนวนประมาณของเกษตรกรทั้งสามขนาด

อนึ่ง เมื่อถึงขั้นจัดตั้งและสอบสวนผู้สมัคร เป็นสมาชิกแต่ละคนแล้ว เราจะมีหน้าที่ที่จะ ประมาณดังกล่าวข้างต้น แต่ในขั้นสำรวจฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เราจะต้องมีวิธีประมาณเงินกู้ใน ท้องถิ่น

๔. เมื่อได้เข้าไปในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ ผู้สอบสวนจะทราบฐานะการคมนาคมในท้องถิ่น สภาพการเพาะ ปลูก การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และรวบรวมตามหัวข้อ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗)

วิธีประมาณผล เพื่อองความเห็นว่า จะจัดตั้งสหกรณ์แคร่คิด เพื่อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่ยังพอได้หรือไม่

การลำดับความสำคัญของ เหตุผลที่จะจัดตั้งสหกรณ์แคร่คิดเพื่อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นใดหรือไม่ นั้น ในโอกาสนี้จะได้อธิบายความเห็นเห็นว่า เหตุผลใดมีความสำคัญมากน้อยเรียงตามลำดับ ในขั้นต่อไปจะได้จัดลำดับ โดยถือความเห็นของกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจว่า เหตุผลอันใดควรจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด เพื่อให้

การสำคัญความสำคัญให้เห็นได้ชัดเงินจะได้นี้จะหาในขณะนั้นเหตุสุดทาง ๆ ในทางปฏิบัติทั้งนี้เพื่อต้องการศึกษา
เป็นไปโดยมีหลักเกณฑ์

๑. รายได้และรายจ่ายในบัญชีกรรมทางเกษตร (คะแนน ๑๐๐) ความสามารถในการจัดตั้ง
สหกรณ์เกษตรกรเพื่อผลิตกรรมในท้องถิ่นที่นอกเหนือจากอันสำคัญที่สุด คือสมรรถภาพในการผลิตในท้องถิ่นนั้นและใน
ขณะเดียวกันกับขั้นตอนทุนในการผลิต ทั้งนี้โดยเหตุที่การประกอบกิจการใด ๆ ก็ขึ้นอยู่กับจะแสวงหาผลทาง
ของรายได้และรายจ่าย เมื่อผลทางมีมากความสำเร็จในการประกอบการก็ย่อมจะมีมาก

๑.๑ เพื่อที่จะให้คำว่า "รายได้" ชัดเจนขึ้น เราจึงจำเป็นต้องให้คำจำกัดความรายได้
ในการผลิตกรรมทางเกษตรกรรมนั้นให้รวมถึง รายได้จากการทำงาน ทำไร่ และรายได้อื่น ๆ เนื่องมาจากการ
การเกษตรกรรมที่อาจคิดเป็นเงินได้ รวมถึงปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู, เลี้ยงปลา, เลี้ยงไก่ ฯลฯ เป็นต้น
และผลิตผลที่เกษตรกรรมบริโภคในครัวเรือนไทยให้คิดเป็นเงินในรูปมี รายได้รวมถึงค่าเช่าที่ดินอันเกษตรกร
มิได้ทำด้วยตนเองแต่ได้ใหญ่ขึ้นแม้เขาไปมาส่วนในรูปมี ค่าแรงงานที่ได้รับจากการรับจ้างการเกษตร
แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ยที่ได้รับจากการใหญ่ขึ้นไม่ในทางการผลิตหรือที่ได้รับมาจากเงินฝากในสหกรณ์หรือสถาบัน
การเงินอื่น ๆ

การที่ได้ให้คำจำกัดความเช่นนี้ ก็เพราะเหตุว่าจุดประสงค์ในการสำรวจฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจในขั้นต้นของกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนบทมีความต้องการที่จะทราบถึงความสามารถในการ
ชำระหนี้ของเกษตรกร โดยจำกัดรายได้เข้ามาจากที่ดินหรือแรงงานของเกษตรกร ดังนั้น รายได้อื่นได้รับ
มาจากเงินเคียนในฐานะราชการหรือการอุตสาหกรรมในครัวเรือน จึงไม่รวมไว้ด้วย แต่เราอาจจะ
สอบถามว่า รายได้อื่น ๆ นอกจากการเกษตรกรรมแล้วประกอบความสามารถในการชำระหนี้ ก็มีรายการ
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการใหญ่ขึ้นเงิน รับจ้างทำเหมืองแร่ รับจ้างทำถนน เป็นต้น

๑.๒ คำว่า "รายจ่ายเงินซื้อผลิต" ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตกรรมทางเกษตร ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการทำงาน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ รวมถึงที่จ่ายเป็นเงินและมีค่าใช้จ่ายเป็นทรัพย์สิน แต่ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานใด ครัวด ทรัพย์สินที่กินในการเพาะปลูก
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดหาเข้ามาเพื่อใช้ในการเพาะปลูก ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าเดินเกี่ยว
พืชผล และค่าขนส่งพืชผลไปสู่ตลาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการผลิต เช่น อาหารสัตว์ ฯลฯ

๑.๓ "รายจ่ายในครัวเรือน" ในรายการนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องมาจากการบริโภค
ภายในครัวเรือนทั้งที่เป็นเงินและทั้งที่เป็นสิ่งของมีค่าหรือแต่ได้ราคาเป็นเงินสด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ในครัวเรือน และรายจ่ายเบ็ดเตล็ดโดยประมาณ

๑.๔ ความสามารถในการชำระหนี้ เมื่อได้จำกัดความแน่นอนทั้งค่าแล้ว เราจึงจะประมาณ
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ดังต่อไปนี้

รายได้ - (รายจ่ายในการผลิต)

ส่วนที่เหลือจึงเป็นผลิตภาพในการเกษตรของเกษตรกรนั้น ๆ อันเป็นผลผลิตภาพของที่ดินและแรงงาน
ในการสำรวจและสอบถามนี้ มีจุดมุ่งหมายจะทราบความต้องการเงินในระยะเวลาดำเนิน กิจ เป็นการศึกษาเงิน
เพื่อการผลิตในระหว่างปีโดยแท้ ความต้องการเงินนี้เพื่อซื้อที่ดินปลูก ผลิตปศุสัตว์เพื่อไร่แรงงานในระหว่างปี
ให้ได้อา เป็นการศึกษาในระยะปานกลางและระยะเว ลายาว ทั้งนี้เพราะทรัพย์สินเหล่านี้อาจใช้ได้ในระยะยาว

เกินกว่าหนึ่งปี จึงไม่สามารถจะรวมไว้ในรายจ่ายในการผลิตระหว่างปี

ความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริงนั้นย่อมจะต้องหักค่าใช้จ่ายในครัวเรือนออกไปจากรายได้ - (รายจ่ายในการผลิต + ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน)

ส่วนที่เหลือนี้จะจัดเป็นความสามารถในการชำระหนี้ ถ้าเรานำความสามารถในการชำระหนี้เปรียบเทียบกับความต้องการเงินกู้ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายในการผลิต ดังนั้น เกษตรกรที่มีความสามารถในการชำระหนี้สูงกว่าความต้องการเงินกู้รวมทั้งสิ้นเงินและดอกเบี้ย เราจึงสรุปได้ว่า ผลิตภาพของเกษตรกรนั้นดี และสามารถจะจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรมในท้องถิ่นได้ และเราจัดให้มีคะแนนเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน

๒. ความขยันขันแข็งของเกษตรกร ความสนใจในวิธีปฏิบัติทางเกษตร การขยายการผลิตทางเกษตร (คะแนน ๓๐) ในการพิจารณาความขยันขันแข็งของเกษตรกรนั้น อาจพิจารณาได้จากจำนวนวันทำงานของเกษตรกร เกษตรกรที่มีความขยันขันแข็งนั้นมักจะปล่อยให้ที่ดินของตนว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ การทำนาและการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น กะเทียม ถั่วต่าง ๆ และอ้อย ฯลฯ โดยไม่ปล่อยให้โอกาสที่จะเพิ่มพูนรายได้สูญสิ้นไป เราจัดให้ความขยันขันแข็งในการทำกิน (๓๐) ในการเปรียบเทียบความขยันขันแข็งของเกษตรกรนั้นโดยคร่าว ๆ อาจจะมาประมาณจำนวนวันทำงานทั้งหมดกับจำนวนวันทำงานทั้งหมดที่มีอยู่ และใช้เป็นเครื่องวัดความขยันขันแข็งของเกษตรกรแต่ละคน

ความสนใจในวิธีปฏิบัติทางเกษตรนั้น อาจจะสอบถามถึงการปรับปรุงในท้องถิ่น วิธีการแสวงหาน้ำ และการชลประทานที่หันหน้ามาใช้ในการเพาะปลูก มีการใช้เครื่องจักรหรือมีการว่าจ้างรถแทรกเตอร์มาใช้ในท้องถิ่นหรือเกษตรกรนั้น ๆ มีหรือไม่ การไร่อัจฉริยะ หรือการไร่นางงานสัตว์บางประเภท นอกจากนั้นแล้ว การบำรุงพืชโดยไรยากำจัดแมลงหรือปราบศัตรูอื่น ๆ มีหรือไม่ การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี (๓๐)

การขยายการผลิตทางเกษตรนั้นสามารถจะประเมินโดยสอบถามว่า เกษตรกรนั้นได้ทำนาเต็มเนื้อที่หรือไม่ ถ้ามีเงินทุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการผลิตจะขยายที่เท่าใดโดยจัดทำเต็มเนื้อที่หรือไม่ หรือมีความประสงค์จะเช่าที่ดินผู้อื่นในละแวกนั้นทำการเกษตรเต็มเนื้อที่หรือไม่ (๓๐)

๓. การคมนาคมและการขนส่งผลิตผลในท้องถิ่น

ด. มีทางรถไฟ รถยนต์ และแม่น้ำ ที่ใช้ในการขนส่งผลิตผล (๓๐)

ข. มีทางรถไฟ และรถยนต์ (๒๐)

ค. มีทางรถยนต์ (๑๐)

ง. ไม่มีทางขนส่งทั้งถาวรเลย หรือการขนส่งไม่สะดวกถึงสองวิธี (-๑๐)

๔. ความสามารถในการทำงานร่วมกันในท้องถิ่น (คะแนน ๑๐)

อาจจะพิจารณาได้จากการร่วมมือกันในการพัฒนาการ เช่น ทำถนนหนทาง การชลประทาน การสร้างโรงเรียน การสร้างสหกรณ์ การสร้างสถานีสาธารณสุข บ่อน้ำ การลงแรงในการทำนาหรือเต็มเนื้อที่ ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนโดยออกเป็นเงินหรือแรงงาน หรือไม่เพียงใด

การร่วมมือกันในกิจการของชุมชนหมู่บ้านตำบล เป็นเครื่องวัดถึงจิตใจอันดีงามที่จะสามารถทำให้การดำเนินงานสหกรณ์ซึ่งอาจจะจัดตั้งขึ้นต่อไปเป็นผลสำเร็จ

๕. ผู้นำในท้องถิ่นประกอบควยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรที่สันทัด มีความต้องการในสหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรมหรือไม่ (คะแนน ๑๐) ถ้าความเห็นชอบนี้ไม่อาจจะได้รับใด ๆ ก็ถือเป็นคะแนน ๐ ถ้าไม่ต้องการ (- ๑๐)

การสอบถามในชั้นสำรวจจะประมาณความลำบากที่จะได้ความจริงเนื่องจากประจวบ
ในท้องที่อาจจะยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และประโยชน์ต่าง ๆ จะดังต่อไปนี้

๖. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในท้องที่ (คะแนน ๒๐) ในท้องที่ที่มีผลแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย
ที่ผู้กู้ยืมต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องที่ อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะดึงดูดประชาชนในท้องที่ใหม่ร่วมในกิจการ
ของสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยใดเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยไม่มีอิทธิพลในทางใดก็ตาม แต่อาจแตกต่างกันมาก
เกินกว่า ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ ให้อธิบายอัตราดอกเบี้ยที่มีอิทธิพลในการจัดตั้งสหกรณ์ในท้องที่นั้น

๗. ความเห็นในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรม ให้อธิบายรายได้ในที่มีที่ว่างมาแล้ว
ที่ทำการขอมอบว่าเป็นปึกที่ หรือเป็นมีที่รายใดตกค่า เนื่องจากเหตุผลประการใด และสรุปผลคะแนน
ว่าจะจัดตั้งได้หรือไม่

วิธีการให้คะแนน

รายการที่สำคัญที่สุดในการจัดหาเงินเพื่อการเกษตร ได้แก่ ความสามารถในการ
ชำระหนี้ของเกษตรกร รายการที่ (๑) จึงเป็นรายการที่จะเป็นเครื่องตัดสินว่าควรมีการจัดตั้งสหกรณ์
เครดิตเพื่อผลิตกรรมได้หรือไม่ ความสามารถในการชำระหนี้แท้จริงก็คือ ส่วนเกินของรายได้เหนือรายจ่าย
ในการผลิต และค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเกษตรกรอาจนำมาจัดสรรในการชำระหนี้หรือออมทรัพย์และใช้
ในการลงทุนระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มทุนสมรรถภาพในการผลิตของเกษตรกรนั้น ด้วยเหตุนี้
เราจึงให้ความสำคัญต่อรายการนี้ ๖๐ คะแนน ถ้าความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่าความต้องการเงินกู้
รายการนี้มีค่าเท่ากับ ๐

รายการอื่น ๆ เป็นรายการที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจสหกรณ์ ฉะนั้น จึงได้พิจารณา
เป็นคะแนนตามความสำคัญของกิจการต่าง ๆ การให้คะแนนขมขื่นต่อการให้ความสำคัญของเหตุผลต่าง ๆ
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการอื่น ๆ เพื่อความเหมาะสมได้ การให้คะแนนนั้น ถ้าหากไม่มี
รายการใด ๆ ตามที่วางไว้ก็ให้หักคะแนนออก ตัวอย่าง เช่น ไม่มีการร่วมมือใด ๆ ในท้องที่นั้นขอ
ในการสร้างถนนหนทาง สถานที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ถัดหักออก ๑๐ คะแนน ในการจัดตั้งควรจะมี
มีคะแนนอย่างน้อย ๖๐ คะแนน ขึ้นไป

แบบฟอร์มที่ใช้ในการสำรวจและสอบถามจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรม ขอเสนอมาทั้งได้
แนบมานี้ วัสดุในแบบฟอร์มจะให้นำมาใช้ในการเขียนรายงานการสำรวจและสอบถามการจัดตั้งสหกรณ์
เครดิตเพื่อผลิตกรรม และจะของแบบมาพร้อมกับรายงานผลของการสำรวจด้วย.

วิชัย ไทรยนต์
(นายไพเราะ ไทรยนต์)

เกษตรกรไทย
๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๓